

TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỊCH SỬ MÙI KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH TÂY NINH
(Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH TÂY NINH LẦN THỨ VIII
Nhiệm kỳ 2006-2010

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 06/12/2004 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, với tinh thần thẳng thắn, khách quan, khoa học và cách mạng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2006-2010 được tiến hành từ ngày 20/12 đến ngày 23/12/2005 tại Hội trường Tỉnh uỷ. Dự đại hội có 299 đại biểu chính thức đại diện cho gần 20.000 đảng viên trong tỉnh; tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương, các đồng chí nguyên là Bí thư, Uỷ viên thường vụ, Tỉnh uỷ viên các thời kỳ. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Tổng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII diễn ra trong thời điểm tỉnh ta và cả nước hoàn thành kế hoạch năm 2005, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đại hội tiến hành trong thời điểm Trung ương đã tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 20 năm đổi mới, đây là điều kiện để chúng ta nhìn lại bối cảnh, quá trình hình thành đường lối đổi mới, những thành tựu, hạn chế để tiếp tục phát triển tư duy lý luận gắn với chỉ đạo thực tiễn nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Với quan điểm nhìn thẳng sự thật, tập trung trí tuệ, Đại hội đã tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng, vào báo cáo kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh, chỉ ra những thành tựu đạt được, đặc biệt là những tồn tại yếu kém, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm từ thực tiễn; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời kỳ 2006 - 2010 thật cụ thể, khách quan, khoa học, bảo đảm tính khả thi cao.

Đại hội đánh giá những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội VII: Mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức; song, kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2001 - 2005 đạt được những thành tựu rất quan trọng; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu và chỉ tiêu phát triển ngành đều đạt và vượt. Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, chặn được đà giảm sút của giai đoạn 5 năm trước; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường và công nghiệp chế biến; công nghiệp phát triển khá và có nhiều sản phẩm mới; chất lượng dịch vụ được nâng lên; xuất khẩu tăng mạnh, thu ngân sách đạt khá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển tốt hơn; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện. Một số lĩnh vực văn hoá - xã hội có chuyển biến tích cực, nhất là xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đời sống của Nhân dân được

nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phát luật được thực thi nghiêm minh hơn; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy và thực chất hơn. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, sắp xếp; cán bộ được từng bước chuẩn hoá, luân chuyển nên hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên.

Đại hội cũng thẳng thắn, chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém trong nhiệm kỳ là: Sự tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt kế hoạch; sản xuất nông nghiệp chưa thật ổn định và hiệu quả chưa cao; trang thiết bị, công nghệ của phần lớn cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được đổi mới nhiều, sức cạnh tranh của sản phẩm yếu; dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu. Chất lượng quy hoạch thấp; việc quy hoạch và thực hiện các quy hoạch, các chương trình, dự án chậm. Một số mặt của đời sống xã hội còn hạn chế; thực hiện chủ trương xã hội hoá trên một số lĩnh vực chậm; một số tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Một số nơi thực hiện quy chế dân chủ cơ sở còn mang tính hình thức, cá biệt có nơi còn vi phạm quyền dân chủ. Một số cấp, ngành, đoàn thể năng lực hoạt động thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, tự phê bình và phê bình.

Trên cơ sở đánh giá tình hình nhiệm kỳ 2001 - 2005, dự báo những thuận lợi và khó khăn, Đại hội thảo luận và thông qua mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ Đại hội VIII là: *“Tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhất là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn; xây dựng thị xã, thị trấn văn minh và từng bước hiện đại. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững, phân đầu thu hẹp dần khoảng cách với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đẩy mạnh công tác đào tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao trình độ dân trí; cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản, có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Giữ vững sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả”*.

Đại hội cũng đề ra các phương hướng chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ là:

- Phải tiếp tục xem phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Tập trung mọi nguồn lực, ứng dụng tiên bộ khoa học - công nghệ tiên tiến để đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp và nông thôn, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phân đầu giữ tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cao hơn vùng Đông Nam bộ. Ưu tiên đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đặc biệt là đường giao thông, điện, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, chỉnh trang thị xã, thị trấn. Phân đầu đưa tỉnh ta phát triển nhanh và đến năm 2020 trở thành tỉnh công nghiệp phát triển bền vững theo hướng hiện đại.

- Đi đôi với tăng trưởng kinh tế, tập trung giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái; gắn chuyển dịch cơ cấu kinh tế với chuyển dịch cơ cấu

đầu tư, cơ cấu lao động và giải quyết việc làm. Khuyến khích mọi người dân làm giàu hợp pháp đi đôi với xoá đói giảm nghèo và chống làm giàu phi pháp. Tạo bước chuyển mạnh trong việc xây dựng nền tảng văn hoá, phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là điều kiện đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; sẵn sàng đối phó có hiệu quả với mọi tình huống. Tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu “4 giảm” để kéo giảm tai nạn, tệ nạn xã hội xuống mức thấp nhất. Tiếp tục thực hiện mạnh mẽ cải cách tư pháp, tăng cường cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt cho các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trọng tâm là đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực trí tuệ và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng chính quyền vững mạnh, văn minh và từng bước hiện đại. Củng cố mặt trận, đoàn thể đáp ứng yêu cầu mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư và đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Bân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ; Phó Bí thư Tỉnh uỷ, gồm các đồng chí: đồng chí Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Thanh Long.